

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV
V/v báo cáo số lượng, hoạt động của
Khối, Cụm thi đua huyện Tuần Giáo

Tuần Giáo, ngày tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Công văn số 1145/SNV-BTĐKT ngày 16/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc rà soát tổ chức và hoạt động Cụm - Khối thi đua, Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo báo cáo như sau:

1. Thực hiện Hướng dẫn số 2541/HD-TĐKT ngày 29/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc Hướng dẫn tổ chức kiện toàn Cụm, Khối thi đua và đề nghị Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo đã kiện toàn lại các Khối, Cụm thi đua trên địa bàn huyện tại Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 14/10/2020, theo đó huyện Tuần Giáo có 10 Khối và 01 Cụm thi đua.

2. Kết quả hoạt động các Khối, Cụm thi đua

Hoạt động Cụm, Khối thi đua của huyện luôn được duy trì và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động; hàng năm, thực hiện đăng ký và bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thực hiện đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và kịp thời có tác dụng động viên cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích được biểu dương. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên cùng với đó nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề được các cơ quan, đơn vị phát động, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo ra chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị trong Khối, Cụm. Các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động như: phong trào “*Chung sức xây dựng nông thôn mới*”, phong trào “*Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau*”, phong trào “*Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển*”, phong trào “*Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở*”,... được các đơn vị trong Khối, Cụm tổ chức triển khai với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đã mang lại những kết quả hết sức thiết thực, đóng góp quan trọng vào thành công chung trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được các đơn vị trong Khối, Cụm quan tâm triển khai theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng khen thưởng, quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác; chú trọng tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng và giới thiệu, biểu dương, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Hàng năm, các Khối, Cụm thi đua tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng bảo đảm công khai,

dân chủ, đúng thành tích; thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, Cụm, đồng thời tiến hành bàn giao Thường trực Khối cho đơn vị luân phiên làm Trưởng Khối, Cụm.

Trên đây là báo cáo số lượng và hoạt động các Khối, Cụm thi đua của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức